

Nhà trường và Công đoàn Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức tham quan nghỉ mát hè 2022 cho CBGVNV người lao động.

Trong ba ngày 21-23/6/2022, nhà trường và Công đoàn Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức tham quan nghỉ mát hè 2022 cho CBGVNV người lao động tại khu du lịch Cát Bà- Hải Phòng. Cùng đi với đoàn có các đ/c Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

5h30 sáng ngày 21 tháng 6 năm 2022, Xe du lịch và HDV Red Tour đón đoàn tại sân trường khởi hành đi tour Cát Bà 3 ngày 2 đêm, xe di chuyển theo đường cao tốc 5B nối các tỉnh Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và qua các tỉnh khác. Trên đường đi , tại điểm dừng chân V52 đoàn nghỉ ngơi, công đoàn tổ chức ăn sáng cho Đoàn và tiếp tục hành trình đến Cát Bà.

Biết đến Cát Bà từ lâu nhưng qua chuyến du lịch không ít thành viên trong Đoàn trường THCS Lê Quý Đôn mới tường tận về nguồn gốc tên gọi nơi này. Cát Bà còn gọi là đảo Ngọc, đây là hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.969 đảo trên vịnh Hạ Long. Nguồn gốc tên gọi Cát Bà xuất phát từ câu chuyện truyền thuyết địa phương, Cát Bà còn được đọc là Các Bà. Vì vào thời chiến các bà, các chị ở đây đứng ra lo việc hậu cần cho các ông đánh giặc trên một hòn đảo lân cận (có tên là đảo Các Ông), trải qua thời gian đảo Các Bà được người dân đọc thành đảo Các Bà. Lại có câu chuyện khác gắn với lịch sử giữ nước của Việt Nam rằng, thời chiến đấu chống quân Nguyên xâm lược, người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã chọn vùng biển Đông Bắc này làm nơi tập kết, luyện quân, tích trữ lương thảo. Những hang động trong vùng biển này đều được huy động vào việc cất giấu quân lương, che ém tàu thuyền của quân ta. Vì vậy, vùng biển phía Hạ Long được chọn làm khu vực quân sự - ngày nay còn có Hang Dấu Gỗ tương truyền là nơi quân ta cất dấu những chiếc cọc gỗ bịt sắt đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy, còn vùng biển phía vịnh Lan Hạ là nơi tích trữ lương thảo, chăm sóc y tế, là khu vực do Các Bà cai quản. Vì thế mà có tên là Cửa Đức Ông, Đảo Các Bà, sau gọi chệch thành Cửa Ông, Cát Bà...

Cát Bà là huyện đảo với những khung cảnh tuyệt đẹp, cảng tàu thơ mộng, với những bãi tắm đẹp nổi tiếng miền bắc. Đón chào đoàn du lịch trường THCS Lê Quý Đôn đến tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi trong 3 ngày. Tại bãi biển, các anh chị em đã được tham gia tắm biển, bơi thuyền kayak vừa vui chơi vừa tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành của biển và . Buổi tối đoàn đi dạo bằng xe điện và tham gia hoạt động rất sôi nổi : hát karaoke vv.. Những tiếng reo hò, cổ vũ, những tiếng cười giòn tan, những lời ca tiếng hát và điệu nhảy rộn ràng đã kéo mọi người thêm gần nhau hơn, gắn bó hơn.

Đoàn trường THCS Lê Quý Đôn còn có thật nhiều ấn tượng đẹp trong buổi tham quan Vịnh Lan Hạ nằm ở khu vực phía đông của đảo Cát Bà, trông ra phía cửa Vạn và liền kề với vịnh Hạ Long. Vịnh Lan Hạ được bao quanh bởi hơn 400 hòn đảo nhỏ tạo nên khung cảnh nên thơ vô cùng. Mật độ núi đá ở đây cũng khá dày, bao quanh là những hang động với nhũ đá vô cùng lung linh huyền ảo. Khác với vịnh Hạ Long, vịnh

Lan Hạ có tới 139 bãi cát vàng nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn như những “eo biển xanh” mời gọi du khách đến khám phá. Nằm liền kề với vịnh Hạ Long nhưng các hòn đảo của vịnh Lan Hạ lại mang những màu sắc riêng. Những hòn đảo nơi đây dù lớn hay nhỏ đều được phủ kín bởi màu xanh của cây cối hay thảm thực vật. Thiên nhiên ở đây vô cùng yên bình. Đặc biệt, ở đây có nhiều nhà bè nuôi cá trên vịnh vừa để làm nơi tham quan vừa để cung cấp nguồn hải sản tươi sống theo nhu cầu ẩm thực của du khách hàng ngày.

17h30 ngày 23 tháng 6 năm 2022, Xe du lịch và HDV Red Tour đưa đoàn về tới sân trường. Chuyến đi diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham gia. Chuyến đi cũng thể hiện sự quan tâm của BGH, Công đoàn nhà trường tới đời sống tinh thần của CBCNV và người lao động nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, đồng thời động viên và khích lệ tinh thần làm việc hăng say cho anh chị em khi trở về quay lại với công việc./.

Một số hình ảnh trong chuyến tham quan./.





TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

